



Khi Allah Tối Cao thương yêu một người bề tôi nào đó, Ngài phán với Jibril: Quả thật Allah Tối Cao thương yêu người đó, người hãy thương yêu y! Thế là Jibril liền thương yêu người đó. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các người hãy thương yêu y. Vậy là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất.

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Khi Allah Tối Cao thương yêu ai đó, Ngài phán với Jibril: Quả thật Allah Tối Cao thương yêu người đó, người hãy thương yêu y! Thế là Jibril liền thương yêu người đó. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các người hãy thương yêu y. Vậy là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất." Còn trong lời dẫn của Muslim, Thiên Sứ của Allah nói: "Khi Allah Tối Cao thương yêu người bề tôi nào đó, Ngài gọi Jibril, bảo: Quả thật, TA đã thương yêu người đó, người hãy thương yêu y, thế là Jibril liền thương yêu y. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi những cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các người hãy thương yêu y, thế là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất. Và khi Allah ghét người bề tôi nào đó, Ngài gọi Jibril, bảo: TA ghét kẻ đó, người hãy ghét hẳn, thế là Jibril liền ghét bỏ hẳn. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi dân cư trên trời: Quả thật, Allah ghét bỏ kẻ đó, các người hãy ghét hẳn, vậy là sự ghét bỏ đó lan truyền khắp trái đất."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Quả thật, Allah Tối Cao, một khi Ngài yêu thương một người nào đó thì Ngài gọi Jibril - đây là ân phúc của Ngài dành cho các Thiên Thần - và phán: Quả thật, TA yêu thương người đó, người hãy yêu thương y. Thế là Jibril yêu thương y. Lập tức, Jibril hô gọi những cư dân trên trời thông báo: Quả thật Allah yêu thương người đó, các người hãy yêu thương y. Thế là những cư dân trên trời đều yêu thương y. Sau đó, tình yêu thương đó sẽ lan tỏa xuống trái đất dành cho y, và các cư dân trái đất từ những người của Iman sẽ yêu thương y. Và khi nào Allah ghét một ai đó, Ngài gọi Jibril và phán: Quả thật, TA ghét kẻ đó, người hãy ghét hẳn. Thế là Jibril ghét hẳn. Sau đó, Jibril hô gọi cư dân trên trời: Quả thật Allah ghét kẻ đó, các người hãy ghét hẳn. Vậy là tất cả các cư dân trên trời đều ghét hẳn. Rồi sự ghét đó được lan tỏa khắp trái đất, tất cả cư dân của trái đất đều ghét người đó.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

